



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๓๙-๒๕๒๙, ๑๒๙๔ E-mail : aud_๑@ladd.go.th

ที่ กษ.๐๘๐๐.๐๔/๒๗๘

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและการจัดให้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ตามที่กรมได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ ตสน.ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและการจัดให้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ส่วนภูมิภาค (สพข.๑ - ๑๒/สพด./ศูนย์ฯ) ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ ตสน.ได้สอบถามการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและการจัดให้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่า การควบคุมการจัดให้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการและเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านบางประเด็นยังไม่รัดกุม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. หน่วยงานมีที่พักรวมของทางราชการ แต่ไม่ได้เข้าพักอาศัย โดยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ
๒. ข้าราชการได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปประจำ สนง.ใหม่ ในต่างท้องที่ ตามคำร้องขอของตนเอง ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการควบคุมการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและการจัดให้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกำหนด เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมาย ผอ.สำนัก/กอง/สพข./สพด./ศูนย์ฯ ในการบริหารจัดการที่พักรวมของทางราชการให้กับข้าราชการตามสิทธิที่พึงได้รับ โดยพิจารณาถึงความจำเป็น เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกำหนดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
๒. มอบหมาย ตสน.แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบมอบหมาย ตามข้อ ๑, ๒

(นางสาวปภาดา พุรังษีโรจน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปข้อตรวจพบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและการจัดให้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านบางประเด็นยังไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด และการควบคุมการจัดที่พักของทางราชการยังไม่รัดกุมเพียงพอ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยงานมีที่พักของทางราชการ แต่ไม่ได้เข้าพักอาศัย โดยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ</p> <p>๒. ข้าราชการได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปประจำ สนง.ใหม่ ในต่างท้องที่ ตามคำร้องขอของตนเอง ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน</p> <p>๓. ข้าราชการผู้มีสิทธิและมีที่พักของทางราชการ แต่ไม่สามารถเข้าพักได้ เนื่องจากผู้ไม่มีสิทธิได้อาศัยอยู่ก่อนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ตส.น.ได้สรุปข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการจัดบ้านพักให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่</p> <p>ก. สรุปจำนวนข้าราชการ ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ (ส่วนภูมิภาค) มีจำนวนรวม ๗๔ ราย (QR Code ๑) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน ๓๖ ราย - ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ จำนวน ๓๘ ราย <p>ข. สรุปจำนวนบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน (พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/จ้างเหมา) ที่เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ (ส่วนภูมิภาค) จำนวนรวม ๔๗๘ ราย (QR Code ๒) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานราชการ จำนวน ๓๕๑ ราย - ลูกจ้างประจำ จำนวน ๗๑ ราย - จ้างเหมา จำนวน ๕๖ ราย 	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง/สำนักพิจารณาสิทธิการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการและสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อโดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๕) (QR Code ๓) - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๒) (QR Code ๔) - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (QR Code ๕) <p>๒. แต่งตั้งกรรมการที่พักของทางราชการ โดยมีหน้าที่จัดระเบียบการบริหารจัดการบ้านพัก และพิจารณาเสนอเกี่ยวกับการบำรุงรักษาที่พัก</p> <p>๓. จัดให้มีทะเบียนคุมที่พักและควบคุมการเข้าและออกที่พักของทางราชการ</p> <p>QR Code ๓ : พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๕)</p> <p>QR Code ๔ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๒)</p> <p>QR Code ๕ : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>